

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2016

**BÁO CÁO TÓM TẮT HỘI NGHỊ
ĐẠI BIỂU CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2016-2017**

**PHẦN 1
TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015-2016**

Năm học 2015-2016 là năm toàn ngành giáo dục tiếp tục triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương 8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng với yêu cầu đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, là năm học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tiếp tục thực hiện đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường giai đoạn 2015-2017 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ trường lần thứ XXVII và triển khai các hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thành lập trường.

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM DO HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2015-2016 ĐẶT RA

1. Làm tốt công tác chính trị tư tưởng; Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức đoàn kết, nhất trí, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXVII.

2. Triển khai phát động phong trào thi đua trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu và phục vụ nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

3. Tổ chức tuyển sinh các hệ theo cơ chế đổi mới, đúng quy định, đảm bảo chất lượng đầu vào và tuyển đủ chỉ tiêu được giao; Hoàn thành công tác Tự đánh giá chất lượng giáo dục lần 2.

4. Hoàn thành các quy chế, quy định làm cơ sở để thực hiện “Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2015-2017” được phê duyệt theo Quyết định 368/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

5. Đẩy mạnh áp dụng đồng bộ công nghệ thông tin, thực hiện tin học hóa đồng bộ công tác quản trị Nhà trường.

6. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công gói thầu, đồng thời triển khai điều chỉnh hệ thống PCCC và đấu thầu các gói thầu còn lại để sớm đưa dự án Nhà Trung tâm Đào tạo vào sử dụng.

7. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, khẳng định vị thế hàng đầu của Trường trong lĩnh vực tư vấn chính sách, kinh tế và quản trị kinh doanh.

8. Triển khai mở rộng và đẩy mạnh các hoạt động của mạng lưới Cựu học viên sinh viên; Phát huy vai trò của mạng lưới trong công tác xây dựng và phát triển Trường.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ:

1. Công tác chính trị tư tưởng trong Nhà trường

Năm học 2015-2016 công tác chính trị tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức được chú trọng và đi vào ổn định, nhất là trong bối cảnh Nhà trường đã kiện toàn xong bộ máy Ban Giám hiệu tiếp tục nhiệm kỳ 2013 -2018. Các công việc của Nhà trường đã được triển khai nghiêm túc, công khai, thể hiện tính dân chủ, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức với công việc chung của Nhà trường. Tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXVII để từng Chi bộ, từng Đảng viên vận dụng và đưa nghị quyết vào công việc, cuộc sống. Tiếp tục triển khai “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh”. Năm học 2015-2016 Nhà trường đã làm tốt công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, tỉ lệ cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tham gia bầu cử đạt tỉ lệ cao, Nhà trường vinh dự có 02 thành viên Ban Giám hiệu là đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội.

Công tác tổ chức đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo trường đã giúp Nhà trường nắm bắt được những kiến nghị của sinh viên để từ đó có những điều chỉnh phù hợp trong công tác quản lý sinh viên. Công tác giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống trong thanh niên, sinh viên được lồng ghép vào các hoạt động thường xuyên của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và trong các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập trường; Hoạt động văn hóa văn nghệ, tuyên truyền phổ biến pháp luật trong cán bộ, giáo viên và sinh viên tiếp tục được duy trì, tạo động lực cho giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập

Tình trạng đơn thư nặc danh, tố cáo đã gần như không còn xuất hiện, các vấn đề nội bộ đã được tập thể lãnh đạo Nhà trường lắng nghe, giải quyết thấu tình, hợp lý, đây có thể coi là bước phát triển ổn định trong thời gian qua để hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường.

Thành công của Đại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường đã góp phần giáo dục truyền thống cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và để lại dư âm tốt đẹp trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế.

2. Thực hiện quy chế Dân chủ tại Nhà trường

Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu đã tiếp thu ý kiến góp ý của cá nhân, đơn vị trong Trường thông qua chế độ giao ban tuần, tháng, quý và tiếp dân hàng tuần; Phát huy có hiệu quả hoạt động của các hội đồng tư vấn, của tập thể trong việc ra quyết định. Công tác triển khai lấy ý kiến tập thể của cán bộ công chức, viên chức đối với các quyết định quan trọng

của Nhà trường được triển khai theo đúng quy định, như: lấy ý kiến đối với Quy chế Chi tiêu nội bộ (sửa đổi), Quy chế kéo dài thời gian làm việc của giảng viên có trình độ Tiến sĩ, giảng viên có học hàm PGS, GS...

Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý Trường; Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể trong các hoạt động của Trường; Thực hiện công khai tài chính, công khai chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức và người học.

3. Công tác đào tạo

Năm học 2015-2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo có thay đổi lớn về phương án tuyển sinh hệ chính quy, tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia có sự tham gia của các trường đại học kết hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường đã chủ động nghiên cứu và xây dựng phương án tuyển sinh đáp ứng các yêu cầu đổi mới của ngành. Kết quả tuyển sinh đã đạt đủ chỉ tiêu, tuyển được những sinh viên chất lượng cao, có điểm đầu vào cao, tạo tiếng vang trong xã hội. Tiếp nối tuyển sinh năm học 2016-2017, trong bối cảnh chung ngành giáo dục tiếp tục thay đổi, điều chỉnh phương thức tuyển sinh, Nhà trường đã chủ trì thành công việc tổ chức thi THPT Quốc gia tại Bắc Giang theo sự phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện quy chế mới, Trường tiếp tục nghiên cứu phương án tuyển sinh tham gia xét tuyển đại học chính quy theo nhóm GX, xây dựng phương án xét tuyển phù hợp và đã đạt được mục tiêu: tuyển đúng, tuyển đủ chỉ tiêu ngay trong đợt xét tuyển thứ nhất.

Kết quả, năm học 2015 – 2016 nhà trường đã tuyển sinh được 16.624 sinh viên, trong đó có: 6.369 sinh viên hệ chính quy, 1.703 sinh viên hệ VLVH, 1.030 sinh viên đào tạo từ xa, 1.775 học viên cao học, 143 NCS và 5.604 học viên đào tạo ngắn hạn.

Công tác tuyển sinh các hệ đang gặp rất nhiều khó khăn do nguồn tuyển ngày càng cạn kiệt và cạnh tranh giữa các trường ngày càng cao, so với kế hoạch tuyển sinh đặt ra, năm học 2015-2016 chỉ có hệ đại học chính quy tăng 8,3% , hệ sau đại học tăng 14,16% các hệ còn lại đều giảm, trong đó giảm mạnh nhất là hệ liên thông, VLVH và đào tạo ngắn hạn. Quy mô tuyển sinh toàn trường thấp hơn **22,28%** so với năm học 2014-2015, quy mô đào tạo chung toàn trường giảm gần 7% so với năm học trước. Nguyên nhân của tình trạng trên, bên cạnh nguyên nhân khách quan, có nguyên nhân từ phía chủ quan: một số đơn vị chưa thật sự chủ động trong đề xuất các giải pháp thu hút người học; Nhà trường chưa có chính sách hợp lý trong hỗ trợ cán bộ, đơn vị tuyển sinh cũng như chưa có những đòn bẩy quan trọng cho các đơn vị liên kết đào tạo nhằm thúc đẩy công tác tuyển sinh.

Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp cho 9.663 sinh viên, học viên trong đó: 4571 sinh viên hệ chính quy, 3347 sinh viên hệ VLVH, 260 sinh viên hệ từ xa truyền thống, 1423 thạc sỹ và 62 tiến sỹ

Hoàn thành thủ tục mở ngành Kinh tế đầu tư và đã bắt đầu tuyển sinh từ K58; Phê duyệt 832 đề cương chi tiết học phần bản tiếng Việt và công bố công khai trên cổng thông

tin điện tử của Trường. Xây dựng và ban hành chương trình đào tạo của 8 chuyên ngành: Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh thương mại, Thương mại quốc tế, Kinh tế bảo hiểm, Bảo hiểm xã hội, Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quản lý thuế và chương trình đào tạo hệ văn bằng 2 chuyên ngành Tiếng Anh thương mại thuộc ngành Ngôn ngữ Anh; Xây dựng chương trình môn học Giáo dục thể chất theo quy định mới và áp dụng từ K58.

Nghiên cứu và xây dựng Đề án thí điểm đào tạo tiến sỹ ứng dụng. Nếu được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua, Đề án có thể được thực hiện thí điểm từ năm học 2017-2018.

Tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy thực hiện chương trình hợp tác đào tạo Thạc sỹ Quản lý công và Quản trị kinh doanh với Đại học Songsil, Hàn Quốc và chương trình liên kết với Đại học quốc gia Úc, chương trình cao học Việt – Lào, Chương trình hợp tác với ĐH Tổng hợp Heidelberg và nhà tài trợ GIZ mở chuyên ngành thạc sỹ An sinh xã hội.

Tổ chức đăng ký lại 94 giáo trình, bài giảng đã duyệt từ các năm trước và đăng ký biên soạn mới: 25 học liệu; 9 bài giảng; 12 giáo trình, 4 bài tập. Phát hành 11 đầu giáo trình với hơn 30.811 bản; doanh thu 1.404.635.000 đồng cho sinh viên K58 nhập học; Xuất bản mới 16 giáo trình đã hoàn thành công tác biên soạn và thẩm định với số lượng 14.200 cuốn, tái bản 06 giáo trình với số lượng 15.100 cuốn để phục vụ phát hành cho sinh viên K58 nhập học. Nghiệm thu 16 giáo trình, bài giảng đã hoàn thành biên soạn và thẩm định cấp trường, chi trả 1.454.800 đồng cho công tác biên soạn 16 học liệu này (đạt hơn 50% kế hoạch đề ra). Đối với chương trình đào tạo từ xa theo hình thức E-learning, hệ thống học liệu điện tử đã hoàn thành xây dựng cho 79 học phần.

Hoàn thành Công tác tự đánh giá và đăng ký thẩm định với Trung tâm Kiểm định Đại học Quốc gia Hà Nội.

Triển khai ứng dụng phần mềm Turnitin trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học được đưa vào ứng dụng tại 4 đơn vị (*Viện Đào tạo Sau đại học, Viện Quản trị kinh doanh, Chương trình Tiên tiến, CLC & POHE, Viện Đào tạo Quốc tế*). Trong năm 2017, Nhà trường sẽ tiến hành sơ kết việc ứng dụng phần mềm Turnitin và từng bước mở rộng triển khai việc sử dụng phần mềm này với tất cả các hệ đào tạo của Trường.

Tiếp tục duy trì tổ chức các cuộc thi Olympic Tiếng Anh, Tin học, Mác Lê-nin cấp trường và đưa các đội tuyển đi Tin học dự thi Olympic toàn quốc. Kết quả, cuộc thi Tin học toàn quốc đội tuyển của trường đã đạt 2 giải nhất, 5 giải nhì và 3 giải ba.

Ngay sau khi Mạng lưới cựu sinh viên được thành lập, kế hoạch phát triển các Ban liên lạc tại khoa, viện, tỉnh, thành phố đã được triển khai. Trong năm qua đã có 23 chương trình trao đổi, chia sẻ giữa cựu sinh viên với sinh viên đang học tập tại trường, gần 20 Ban liên lạc đã được thành lập. Việc xây dựng Mạng lưới cựu sinh viên đã góp phần tập hợp

đông đảo cựu sinh viên, thông qua kế hoạch hoạt động nhiều tập thể và cá nhân đã hướng về trường bằng tình cảm và hỗ trợ về vật chất xây dựng trường.

4. Nghiên cứu khoa học:

Với sự nỗ lực cố gắng của tập thể sư phạm, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vẫn luôn giữ vững vai trò đứng đầu các trường đại học khối quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Quan hệ đối tác chiến lược với Ban Kinh tế trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Hội đồng lý luận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan quản lý nhà nước và các địa phương tiếp tục được tăng cường và củng cố. Lãnh đạo nhà trường đã luôn động viên, tạo điều kiện đi đôi với nâng mức yêu cầu về định mức giờ nghiên cứu khoa học đối với đội ngũ cán bộ giảng viên. Mục tiêu trở thành đại học định hướng nghiên cứu đang được hiện thực hóa từng bước vững chắc. Chất lượng và số lượng công trình nghiên cứu trong năm học 2015-2016 đều tăng, trong năm học 2015-2016 sau khi Chương trình KX.01/11-15 kết thúc, với uy tín và năng lực tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của tập thể sư phạm Nhà trường, Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao cho trường làm chủ nhiệm Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước KX.01/16-20 - đây là Chương trình khoa học có quy mô lớn nhằm giải quyết các vấn đề trọng yếu của quốc gia. Trong năm học Nhà trường triển khai nghiên cứu 6 đề tài cấp Nhà nước, 3 đề tài độc lập cấp quốc gia, 17 đề tài cấp Bộ, 1 dự án cấp Bộ, 108 nhiệm vụ cấp trường, 2 nhiệm vụ hợp tác quốc tế về NCKH theo Nghị định thư; tổ chức 36 hội thảo khoa học quốc tế và quốc gia trong dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường; 189 bài báo đăng trên tạp chí trong nước và 17 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế.

Hoạt động NCKH sinh viên được nhà trường quan tâm chỉ đạo duy trì và phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, kết quả trong năm học đã có 112 công trình được khen thưởng cấp trường, trong đó có: 12 Giải nhất, 9 Giải nhì, 21 giải ba, 70 giải khuyến khích. Đồng thời trường tổ chức xét chọn gửi 10 công trình sinh viên tham dự giải thưởng “Sinh viên NCKH cấp Bộ”.

Có thể nói, năm học 2015-2016 là năm đặc biệt thành công trong công tác nghiên cứu khoa học và đặc biệt trong việc khai thác đề tài cấp Nhà nước.

5. Hợp tác quốc tế

Tiếp tục tự chủ quản lý 18 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, năm học 2016 - 2017, Nhà trường đã mở thêm 1 chương trình liên kết đào tạo mới là chương trình cử nhân quốc tế chuyên ngành Quản trị Kinh doanh 2+2 liên kết với trường Đại học Dongseo, Hàn Quốc.

Hoàn thành ký thỏa thuận mở ngành học năm cuối bậc Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh quốc tế hợp tác với Đại học tổng hợp West of England, Vương quốc Anh; Ký thỏa thuận hợp tác đào tạo văn bằng kép Thạc sỹ Quản trị công nghệ về Đổi mới, Sáng tạo và Khởi nghiệp với Đại học Koblenz Landau, CHLB Đức; Ký thỏa thuận về chương trình thạc

sỹ tiếp nối 1+1 với Trường Đại học Quốc gia Úc chuyên ngành Kinh tế Phát triển và Kinh tế môi trường; Ký thỏa thuận về chương trình cử nhân tiếp nối 2+2 với Trường Đại học California Long Beach, Hoa Kỳ.

Tiếp tục xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo: Chương trình liên thông cử nhân với ĐH Boise, (Mỹ); Chương trình thạc sỹ Quản trị Kinh doanh cao cấp: Đào tạo 2 chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Bất động sản và Quản trị Bệnh viện, hợp tác với Trường Đại học Quebec tại Montreal (UQAM, Canada); Chương trình hợp tác đào tạo Thạc sỹ Quản lý công và Quản trị kinh doanh với Đại học Songsil, Hàn Quốc.

Tăng cường hoạt động trao đổi sinh viên, giảng viên đi học tập và làm việc theo học bổng của dự án IMPAKT, trao đổi ngắn hạn tại Nhật Bản, học Hán ngữ ngắn hạn tại Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Quảng Tây, Quý Lâm, Trung Quốc và tổ chức trao đổi sinh viên với Trường Đại học Nam Hoa, Đài Loan.

Tổ chức thành công chuỗi bài giảng phối hợp cùng Tập đoàn Sumitomo và các bài giảng của các giáo sư nước ngoài đến từ các trường đối tác như: Đại học Quốc gia Úc, Đại học Kinh tế thuộc Trường Đại học Nghiên cứu Quốc gia Nga, ... Tổ chức thành công buổi nói chuyện của Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế - Christine Lagarde tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; buổi thuyết trình của Giáo sư Finn E. Kydland - *người đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2004* và buổi nói chuyện của Thủ hiến vùng Wallonie, Bỉ ngày 13/9/2016.

6. Công tác Tổ chức cán bộ

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy chế phù hợp với quá trình thí điểm tự chủ của trường theo Quyết định 368 như: Quy chế kéo dài thời gian làm việc của các giảng viên có học hàm GS, PGS, giảng viên có học vị tiến sĩ; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Trường; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường; Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Nhà xuất bản...

Trong năm học, Nhà trường đã hoàn thành quy trình đề nghị thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2013-2018; thực hiện chuyển Nhà xuất bản thành đơn vị chức năng; đưa Xưởng in về Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đào tạo.

Tiến hành quy trình bổ nhiệm 35 chức vụ quản lý, trong đó bổ nhiệm lần đầu cho 18 chức vụ quản lý; bổ nhiệm lại cho 8 chức vụ quản lý và điều động, bổ nhiệm đối với 08 chức vụ. Hoàn thành đợt tuyển dụng viên chức năm 2015 có 49 người được tuyển dụng và năm 2016 có 29 người được tuyển dụng;

Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính và giảng viên cao cấp; Thực hiện quy trình đề nghị xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với giảng viên.

7. Công tác Tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập trường và thi đua khen thưởng

Hoạt động của các đơn vị và 7 tiêu ban kỷ niệm 60 năm: Tiêu ban nội dung; Tiêu ban tuyên truyền, tổng kết, giáo dục truyền thống, thi đua; Tiêu ban lễ tân đối ngoại; Tiêu ban vật chất, tài chính; Tiêu ban vận động tài trợ; Tiêu ban an ninh, an toàn và Tiêu ban kỷ niệm 50 năm sơ tán đã đạt được những kết quả đáng khích lệ sau gần 2 năm chuẩn bị. Cụ thể: Tổ chức gặp mặt truyền thống tại 52 đơn vị trực thuộc trường; Phối hợp với các đơn vị tổ chức 36 hội nghị, hội thảo khoa học trong dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường, trong đó có 8 hội thảo quốc tế, 27 hội thảo quốc gia, 1 hội nghị cấp trường. 100% hội thảo đều phối hợp với các cơ quan thực tiễn bên ngoài trường để tổ chức; Triển khai xây dựng phim tư liệu về 60 năm xây dựng và phát triển trường, Biên soạn Cuốn kỷ yếu 60 năm trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã xuất bản và phát hành tại Lễ kỷ niệm 60 năm và cuốn “Lịch sử 60 năm trường Đại học Kinh tế Quốc dân” dày 486 trang; Tổ chức cuộc gặp mặt của 586 cán bộ hưu trí, đây là buổi gặp mặt đầy ý nghĩa nhằm ôn lại những thành tích đáng tự hào và sự cố gắng không ngừng của toàn thể công chức, viên chức và người lao động công tác tại trường qua các thời kỳ; Tổ chức Đêm giao lưu các thế hệ Thầy - Trò nhân kỷ niệm 60 năm thành lập trường với chủ đề “60 năm Tự hào Đại học Kinh tế Quốc dân”. Buổi giao lưu đã chứng kiến sự gặp mặt đầy xúc động, sự hội ngộ của nhiều thế hệ thầy trò, sinh viên, ôn lại những kỷ niệm của một thời để nhớ; Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về “Mái trường thân yêu, triển lãm ảnh “Trường Đại học Kinh tế Quốc dân xưa và nay” ...

Phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập trường được phát động rộng rãi đến từng cán bộ, viên chức, sinh viên trong toàn trường. Kết quả trong năm học 2015-2016 đã có 2 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng 3; 9 tập thể, 28 cá nhân được bằng khen Bộ trưởng, 20 chiến sỹ thi đua cấp Bộ và 1 tập thể, 3 cá nhân được công nhận là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước Ngành giáo dục giai đoạn 2010-2015. Đặc biệt, trong dịp Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường Nhà trường đã được đón Huân chương Lao động hạng nhất, Khoa Kế hoạch-phát triển được nhận Huân chương Lao động Hạng Ba; 2 cá nhân được nhận Huân chương lao động hạng nhì, 1 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng 3; 2 tập thể, 7 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 13 tập thể, 21 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 17 tập thể, 463 cá nhân nhận giấy khen của Hiệu trưởng; 23 cá nhân nước ngoài đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tặng thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.

Lập phương án, danh mục công trình, hồ sơ kêu gọi tài trợ. Kết quả đã có 3 nhà tài trợ kim cương, 9 nhà tài trợ bạch kim với giá trị tài trợ hơn 20 tỷ đồng đóng góp vào công trình Nhà trung tâm.

Bên cạnh đó, Nhà trường đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm sơ tán và các hoạt động như: hoạt động thanh niên tình nguyện, tổ chức trao quà cho 100 gia đình đã cứu mang CBGVSV Nhà trường thời kỳ sơ tán, tặng quà cho 20 gia đình chính sách tổng số tiền trị giá 15 triệu đồng từ; trao tặng 1 phòng máy vi tính cùng nhiều trang thiết bị cho xã An Dương (trị giá 250 triệu đồng); Hỗ trợ xã Phúc Sơn 250 triệu để đổ bê tông và hoàn thiện đoạn đường dài 700m dẫn vào khu di tích Lịch sử của xã - Đền Yên Lý, toàn bộ kinh phí được lấy từ nguồn ủng hộ của CBGV Nhà trường...;

Nhà trường đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2). Buổi Lễ vinh dự được đón tiếp Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, 54 khách quốc tế, các nhà tài trợ và hơn 500 đại biểu đến dự. Lễ hội diễn ra trang trọng, thân mật và an toàn để lại ấn tượng sâu đậm đối với khách trong và ngoài nước tham dự và góp phần giới thiệu văn hóa của Việt Nam, thành tựu của Nhà trường với bạn bè, khách quốc tế.

8. Công tác Tài chính

Công tác Quản lý tài chính: Tiếp tục triển khai thực hiện quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 17/03/2015 về thí điểm thực hiện cơ chế tự chủ. Với cơ chế này, Nhà nước không cấp ngân sách chi không thường xuyên cho việc tăng cường cơ sở vật chất như giai đoạn 2008-2014 và chi đầu tư cho các dự án mới thực hiện từ năm 2015. Trường phải tự cân đối từ nguồn thu học phí, lệ phí, thu sự nghiệp để đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên và đầu tư.

a) Quản lý thu:

Trường đã phối hợp với các đơn vị quản lý đào tạo trong trường và Ngân hàng LienVietpostbank để tổ chức thu học phí, lệ phí qua hệ thống ngân hàng được kết nối giữa hệ thống phần mềm quản lý đào tạo và phần mềm thu học phí của Trường. Đối với các khoản thu dịch vụ sản xuất kinh doanh tại Trường và các đơn vị có thu khi phát sinh đều được phản ánh đầy đủ trên sổ sách kế toán và thực hiện kê khai thuế, quyết toán, thực hiện nghĩa vụ với NSNN theo quy định.

b) Quản lý các khoản chi:

Các khoản chi phát sinh được thực hiện kiểm soát theo kế hoạch công việc và dự toán chi ngân sách năm đã giao cho các đơn vị, thực hiện thanh toán qua Kho bạc Nhà nước dựa trên các định mức chi được áp dụng theo các quy định của Nhà nước và quy chế thu chi nội bộ của Trường. Việc sử dụng các nguồn kinh phí theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo các khoản chi thường xuyên cho hoạt động của Trường, tăng dần thu nhập của cán bộ,

giảng viên qua các năm, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác giảng dạy và học tập để nâng cao chất lượng đào tạo.

Công tác kiểm tra tài chính nội bộ được thực hiện định kỳ đối với các đơn vị có thu trực thuộc trường. Các khoản thu-chi của Trường hàng năm được Bộ Giáo dục và Đào tạo xét duyệt quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Kết quả tài chính đạt được

Về nguồn thu: Trường đã đảm bảo tự chủ được 100% kinh phí chi thường xuyên và một phần chi đầu tư phát triển đối ứng 15% trên tổng mức đầu tư dự án công trình Nhà trung tâm đào tạo theo lộ trình. Cơ cấu nguồn thu tăng theo tỷ trọng tăng của các chương trình tiên tiến, chất lượng cao, chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, hoạt động nghiên cứu, tư vấn và các hoạt động dịch vụ khác để bù đắp cho phần ngân sách nhà nước cắt giảm hàng năm. Tổng thu trong năm 2015 tăng 21,9% so với năm 2014. Trong đó Ngân sách Nhà nước cấp tăng 62,9%; Thu học phí, lệ phí và hoạt động sản xuất kinh doanh tăng 12,5%

Về Chi các hoạt động: Cùng với việc tăng nguồn thu, Trường đã sửa đổi, bổ sung quy chế thu-chi nội bộ theo hướng tăng các định mức chi cho người lao động để đảm bảo tăng dần thu nhập của người lao động, năm sau cao hơn năm trước. Năm 2015 tổng các khoản chi cho người lao động như: tiền lương, phụ cấp, các khoản trích lập theo lương, thu nhập tăng thêm, phúc lợi, tiền giảng dạy, coi thi, chấm thi, ... so với năm 2014 tăng 2,92%; Thực hiện chính sách học bổng và hỗ trợ sinh viên tăng 121%; kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu khoa học tăng 87,1%; Đầu tư xây dựng Nhà trung tâm đào tạo, sửa chữa, mua sắm tài sản, thiết bị tăng 79,16 % so với năm 2014. (Chi tiết về công tác tài chính sẽ được trình bày cụ thể tại Báo cáo tài chính của phòng TC-KT)

Ngoài ra, Trường đã huy động từ các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân, cựu sinh viên tài trợ cho trường bằng hiện vật như: Ô tô; thang máy giảng đường D2; hệ thống ghế trong khuôn viên ...

Như vậy, việc thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ đã giúp Trường tự chủ nhiều hơn trong công tác quản lý tài chính của trường. Tuy nhiên, nguồn thu ngày càng thu hẹp do tuyển sinh các hệ đang gặp rất nhiều khó khăn. Quy mô hệ đào tạo phi chính quy giảm mạnh, ảnh hưởng nhiều đến nguồn thu của Trường, trong khi đó trường còn phải thực hiện đối ứng 15% cho Dự án Nhà trung tâm đào tạo.

9. Xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị

Nhà trường đang tích cực triển khai theo đúng tiến độ các gói thầu Dự án Nhà trung tâm đào tạo. Dự kiến công trình Nhà trung tâm Đào tạo sẽ được đưa vào sử dụng vào cuối năm 2017 (sớm hơn 1 năm so với dự kiến), đặc biệt tòa nhà khu giảng đường sẽ được bắt đầu sử dụng từ đầu năm học 2017-2018.

Công tác cải tạo, sửa chữa của Nhà trường trong năm học 2015-2016 được đặc biệt quan tâm, chú trọng; cảnh quang nhà trường được cải thiện nhất là trong dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Nhà trường đã tiến hành cải tạo toàn bộ khu vệ sinh giảng đường B và C; Cải tạo sân và vườn khu vực nhà 5, nhà 6, giảng đường, sân tennis; Sơn mặt ngoài nhà 5, nhà 6, nhà 7, Hội trường A, giảng đường B,C,D; Cải tạo một số phòng ở ký túc xá nhà 11, trạm cung cấp nước của Trường... Xây dựng, lắp đặt thang máy giảng đường D2. Bên cạnh đó, Nhà trường đã tiến hành đo đạc lại diện tích đất của trường để làm cơ sở quy hoạch tổng thể Nhà trường.

10. Công nghệ thông tin trong đào tạo và quản lý

Hiện tại các phòng máy tính trên giảng đường C đã được cải tạo để phục vụ cho quá trình học tập nên tình trạng hỏng hóc của thiết bị đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, số máy tính còn lại chiếm hơn 53% đã hết khấu hao, cấu hình thấp không đáp ứng được các phần mềm và ứng dụng mới. Hệ thống máy chủ và hạ tầng mạng truyền thông và tổng đài điện thoại, hệ thống mạng cáp quang và các thiết bị kèm theo đều đã được trang bị từ lâu nên thường xuyên hỏng hóc không đáp ứng được yêu cầu cho hoạt động trong Nhà trường. Trước thực trạng trên Viện Công nghệ thông tin kinh tế đã rất nỗ lực trong việc bảo trì, bảo dưỡng các máy tính trong các phòng máy, phòng làm việc khắc phục kịp thời các lỗi cơ bản và có các biện pháp nhằm đảm bảo tỷ lệ máy tính hoạt động tốt phục vụ học tập, thực hành, thi trắc nghiệm của sinh viên. Cổng thông tin điện tử, Cổng thông tin cựu sinh viên của Trường luôn được quản trị, duy trì, đảm bảo thông suốt phục vụ công tác đưa tin về các hoạt động của Nhà trường và đóng góp vai trò quan trọng trong công tác giới thiệu, quảng bá phục vụ công tác tuyển sinh của các hệ. Tuy nhiên, một số website cấp 2 của các đơn vị chưa được quan tâm sử dụng đúng mức, tin tức tại các website này ít được cập nhật.

Các phần mềm quản lý trong nhà trường từng bước được triển khai đồng bộ và kết nối các phần mềm phục vụ quản trị Nhà trường một cách hiệu quả hơn: Năm học 2015-2016, Nhà trường đã đầu tư và đưa vào sử dụng thử nghiệm hệ thống phần mềm văn phòng điện tử (e-office) phục vụ điều hành các công việc của Nhà trường. Các hệ thống quản lý đào tạo trong Nhà trường đã được kết nối với hệ thống phần mềm kế toán để trao đổi dữ liệu về học phí và các thông tin liên quan khác. Hệ thống thu học phí thông qua ngân hàng. Hệ thống quản lý đào tạo sau đại học và nghiên cứu sinh đang được triển khai, nâng cấp và đang trong quá trình sử dụng thử nghiệm. Đặc biệt, trong năm qua Nhà trường đã đưa phần mềm Turnitin vào sử dụng nhằm nâng cao tính liêm chính trong học thuật và phòng chống việc sao chép, giúp nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu trong toàn trường. ...

11. Các công tác phục vụ khác

Công tác đảm bảo an ninh trật tự của Nhà trường trong năm học qua được đảm bảo, đặc biệt là những ngày lễ tết, Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường, các kỳ thi và sự kiện;

phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Công an phường ngăn chặn và xử lý 3 cuộc kích động sinh viên biểu tình về biển đảo và chặt phá cây xanh tại Hà Nội.

Công tác chăm sóc sức khỏe của Nhà trường được đảm bảo, toàn trường không phát sinh các điểm nóng về dịch bệnh và môi trường. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà ăn của trường.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2015-2016

1. Ưu điểm nổi bật

Dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, điều hành linh hoạt của Ban Giám hiệu, sự phối kết hợp chặt chẽ của các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong trường, sự đồng thuận rộng rãi của cán bộ, công chức, viên chức, về cơ bản 8 nhiệm vụ do Nghị quyết Hội nghị đại biểu Cán bộ Công chức, Viên chức đề ra cho năm học 2015-2016 đã hoàn thành:

- Công tác chính trị tư tưởng luôn được Nhà trường quan tâm, tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống đến cán bộ, giảng viên, sinh viên trong các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường; trong các hội nghị quán triệt Nghị quyết của Đảng, học tập chính trị của sinh viên, trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh”...

- Phong trào thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường được triển khai sâu rộng tạo không khí phấn khởi trong công tác và học tập.

- Công tác đào tạo của Nhà trường đã được triển khai đúng kế hoạch và tiến độ đã đặt ra, công tác tư vấn và tổ chức tuyển sinh được triển khai với nhiều hình thức đa dạng. Công tác tuyển sinh hệ chính quy thực hiện xét tuyển theo nhóm GX với phương án xét tuyển phù hợp nên Nhà trường tuyển đủ chỉ tiêu ngay trong đợt xét tuyển thứ nhất; Kế hoạch giảng dạy năm học thực hiện đúng tiến độ đã đề ra. Nhà trường luôn coi trọng công tác giáo trình, hàng năm dành hơn 2 tỷ đồng đầu tư cho công tác biên soạn, biên dịch giáo trình và hơn 2 tỷ cho công tác in ấn, xuất bản. Việc triển khai sử dụng phần mềm chống sao chép, đạo văn trong trường (Turnitin) đã góp phần nâng cao chất lượng trong đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

- Tập trung nguồn lực để hoàn thành công tác tự đánh giá của Trường.

- Năm học 2015-2016 là năm đặc biệt thành công trong công tác khai thác đề tài cấp Nhà nước, Nhà trường đã được giao trọng trách làm chủ nhiệm Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước KX.01/16-20 và hứa hẹn sẽ mở ra nhiều cơ hội nghiên cứu cho tập thể sư phạm nhà trường thực hiện các đề tài cấp Nhà nước.

- Hệ thống các quy chế, quy định làm cơ sở để thực hiện “Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2015-2017” ngày càng được hoàn thiện, đặc biệt trong công tác tổ chức, tài chính, đào tạo, NCKH... tạo hành lang pháp lý cho mọi hoạt động của Nhà trường.

- Các gói thầu Nhà trung tâm Đào tạo đã được đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo Dự án sẽ sớm được đưa vào sử dụng đáp ứng yêu cầu đào tạo và NCKH của Nhà trường.

- Mạng lưới Cựu học viên sinh viên ngày càng được mở rộng và phát huy vai trò của mạng lưới trong công tác xây dựng và phát triển Trường.

2. Một số tồn tại chủ yếu:

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nơi, có lúc vẫn chưa thực sự nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh trong từng vụ việc cụ thể dẫn đến hiện tượng thư khiếu nại, tố cáo vẫn tồn tại... làm ảnh hưởng đến uy tín của trường và tư tưởng của cán bộ, đảng viên và sinh viên.

- Trong bối cảnh cạnh tranh nguồn tuyển ngày càng tăng, công tác tuyển sinh một số hệ đào tạo đang gặp rất nhiều khó khăn, mặc dù Nhà trường đã được đầu tư nhiều hơn cho việc truyền thông, giới thiệu, quảng bá, tổ chức các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn sinh viên và bám sát nhu cầu thực tế học tập của người học nhưng số lượng tuyển sinh vẫn hạn chế.

- Mặc dù đã có sự cố gắng, phối hợp, kết nối giữa các nhóm trong công tác Tự đánh giá, song tiến độ báo cáo Tự đánh giá của trường vẫn chậm so với kế hoạch đã đề ra. Vị trí xếp hạng của trường theo tiêu chuẩn Webometrics vẫn chưa được cải thiện.

- Công tác xét học bổng bị kéo dài, chậm trễ tạo dư luận chưa tốt trong sinh viên.

- Bộ máy tổ chức và sử dụng lao động còn chồng chéo, hiệu suất lao động thấp, số lượng nhân viên gián tiếp còn cao so với đội ngũ giảng viên; Kỷ cương trong lao động và giảng dạy có nơi, có lúc còn buông lỏng.

- Cơ sở vật chất có nơi, có chỗ chưa được sửa chữa kịp thời, thay thế hoặc nâng cấp, hệ thống máy chủ và các thiết bị kèm theo đã được trang bị từ lâu nên thường xuyên hỏng hóc, tình trạng nghẽn mạng trong thời gian đăng ký học trực tuyến trên mạng quản lý đào tạo vẫn thường xuyên xảy ra.

- Công tác truyền thông có nơi, có lúc còn bị động. Cá biệt có những phát ngôn chưa phù hợp của cán bộ viên chức gây ra dư luận không tốt ảnh hưởng tới tập thể sư phạm Nhà trường.

PHẦN 2

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2016-2017

Một là, làm tốt công tác tư tưởng trên tinh thần đổi mới, mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết, phát huy sáng kiến của mỗi cá nhân và từng đơn vị góp phần xây dựng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ngày càng phát triển, phát huy truyền thống 60 năm thành lập trường.

Hai là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, chất lượng đào tạo theo hướng hội nhập quốc tế, đảm bảo chuẩn đầu ra, đáp ứng nhu cầu xã hội; nghiên cứu và xây dựng đề án tuyển sinh tự chủ của trường từ năm 2018; phát triển các chương trình liên kết đào tạo trong nước và quốc tế.

Ba là, triển khai thực hiện công tác đánh giá ngoài; Tổ chức đánh giá 2 chương trình đào tạo tiên tiến theo tiêu chuẩn AUN - QA; Đăng ký kiểm định một số chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài; Tổ chức nghiên cứu và triển khai các giải pháp cải thiện vị trí xếp hạng của trường theo tiêu chuẩn Webometrics. Tổng kết và có lộ trình phù hợp để tiếp tục triển khai việc áp dụng phần mềm Turnitin trong đào tạo.

Bốn là, nâng cao chất lượng NCKH, tư vấn nhằm gắn đào tạo, NCKH với thực tiễn để đáp ứng nhu cầu xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp Trường. Tạo cơ chế tốt nhất cho các cá nhân, đơn vị tham gia đấu thầu các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Xây dựng cơ chế khuyến khích các đề tài công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí có uy tín trong nước và quốc tế.

Năm là, đầu tư nhiều hơn công tác truyền thông để xã hội hiểu và chia sẻ với các chủ trương đổi mới của Nhà trường. Đề xuất xây dựng đơn vị truyền thông độc lập nhằm đưa công tác truyền thông hoạt động một cách bài bản, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Sáu là, tổng kết việc thực hiện thí điểm đề án tự chủ của trường giai đoạn 2015 - 2017 và xây dựng kế hoạch thực hiện đề án trong những năm tiếp theo.

Bảy là, tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định của Trường phù hợp với Quyết định 368/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thực hiện cơ chế tự chủ.

Tám là, đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu hoàn thiện Nhà trung tâm đào tạo để kịp đưa vào sử dụng vào cuối năm 2017. Phấn đấu đưa khối nhà giảng đường bắt đầu sử dụng vào đầu năm học 2017-2018.

Chín là, tập trung thực hiện các giải pháp nhằm tăng nguồn thu, thực hành tiết kiệm và kiểm soát các khoản chi, phấn đấu thu nhập của cán bộ, giảng viên tăng từ 5-10% trong năm học 2016- 2017.